

NHỮNG TÍN ĐỒ MÊ XÊ DỊCH KHÔNG THỂ THIẾU TRONG BALO LÀ??

Bạn là một người yêu thích các chuyến đi?

Tuy nhiên, quá trình di chuyển trên đường dài sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến nhan sắc và đặc biệt là làn da của bạn?

Câu hỏi đặt ra vậy làm sao để có thể bảo vệ da vừa đẹp và khỏe và quan trọng lên hình cực xinh?

Hãy để Team Alla gợi ý cho chị em bí quyết GIỮ MÃI VẺ ĐẸP LÀN DA trên chặng đường vi vu khắp nơi nhé!

TRẢI NGHIỆM HÁI TRÁI CÂY TẠI VƯỜN CON ĐƯỜNG BÍCH HỌA - CĂN NHÀ MÀU TÍM

Thời gian : 2 Ngày 01 Đêm

NÀO TA CÙNG ĐẾN VỚI MIỀN TÂY – MẢNH ĐẤT CỦA SÔNG NƯỚC MIỆT VƯỜN.

ALLA TRAVEL đón khách tại điểm hẹn lúc 05:00

Điểm thứ 01: Nhà Văn Hóa Thanh Niên số 6 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1 (20h30)

Điểm thứ 02: Galaxy Kinh Dương Vương

Điểm thứ 03: Bến xe Miền Tây

Ngày 01 KHU DU LỊCH MỸ KHÁNH - LỄ HỘI TRÁI CÂY (Ăn sáng, Trưa, Chiều)

HDV và xe đón đoàn cùng team ALLA bắt đầu hành trình vui chơi và nghỉ dưỡng, lấy lại năng lượng, tinh thần cho một năm mới đầy hào hứng.

09:00 Đến Cần Thơ, đến vui chơi **Làng Du Lịch Mỹ Khánh** một điểm đến không thể bỏ qua khi du khách đặt chân đến Đồng bằng sông Cửu Long trong suốt hơn hai mươi năm qua. Nằm bên dòng sông Cần Thơ hiền hòa của xứ sở miệt vườn trĩu quả bốn mùa " Mỹ Khánh - Phong Điền" nức tiếng giao thương sông nước bao đời.

Du lịch Sinh thái với đầy đủ tất cả đặc trưng của miền sông nước Nam Bộ. Du khách sẽ được đắm chìm với thiên nhiên, khám phá những nét độc đáo nhất của văn hóa Phương Nam trù phú và trải nghiệm những dịch vụ vui chơi thú vị - hấp dẫn khó quên.



Khu du lịch Mỹ Khánh

Dùng bữa trưa cùng các **món ăn Miền Tây dân dã**, đậm đà vị miền sông nước miệt vườn. Di chuyển về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

LỄ HỘI TRÁI CÂY MIỀN TÂY DIỄN RA VÀO TOUR THÁNG 6

14:00: Tham gia **Lễ Hội trái cây miền tây Cần Thơ** giới thiệu đến du khách những trái cây ngon do phù sa chăm bồi giúp cho cây cối trĩu quả. Lễ hội trái cây Tân Lộc khoác lên mình sức hút riêng biệt và thu hút đông đảo người đến tham gia vào mỗi năm. Nếu bạn có ý định đến Cần Thơ thì đừng bỏ quên bầu không khí náo nhiệt của lễ hội này nhé.

Thời gian diễn ra lễ hội thường vào mùng 5 tháng 5 tại Thành Phố Cần Thơ.



15:30: Tiếp tục cùng ALLA đến vườn trái cây đẹp nhất Cần Thơ – vườn trái cây Ba Cống đến đây bạn sẽ thấy được vườn trái cây sai trĩu quả và bị lôi cuốn bởi sự hấp dẫn cùng nét đẹp dân dã đặc trưng của vùng miệt vườn sông nước.

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng, thoải thích tham quan thành phố Cần Thơ về đêm với những hoạt động hấp dẫn như tham quan mua sắm, ăn vặt tại chợ đêm hay dạo bước trên cầu Tình Yêu đầy lãng mạn.

Hoặc đoàn có thể dạo trên sông Du Thuyền Cần Thơ cảnh đẹp và thơ mộng thưởng thức Ly cafe thật ngon và cảm nhận Sông Nước Miền Tây về đêm dưới ánh đèn thật lung linh và thơ mộng.

Ngày 02 : CON ĐƯỜNG BÍCH HỌA - CĂN NHÀ MÀU TÍM CẦN THƠ (Ăn sáng, Trưa, Chiều)

0730: Dùng buổi sáng và thưởng thức món thức uống ưa thích

08:30 : Di chuyển đến địa điểm tiếp theo đó là Con đường Bích họa Cần Thơ - Những chuyến xe lam, những con phố xưa ở Cần Thơ, rồi cả hình ảnh chợ Cần Thơ, bến Ninh Kiều, cảnh sắc miệt vườn sông nước Tây Đô... được các họa sĩ tái hiện sinh động. Checkin và lưu lại những Bức Ảnh thật đẹp khi về Tây Đô

10:30 : Di chuyển Tham Quan một ngôi nhà nổi tiếng của Thành Phố Tây Đô là

CĂN NHÀ MÀU TÍM đúng như tên gọi, từ căn nhà, chi tiết trang trí đến chiếc xe đạp, xích đu, ghé ngôi... ở nơi này đều tràn ngập sắc tím. Tím nhạt, tím sen, tím đậm, rồi tím rậm... màu tím “đốn tim” du khách khi đến đây.

Tại nơi đây, có đến ba căn nhà màu tím để bạn chiêm ngưỡng và “sống ảo”. Sẽ không có quá nhiều sự khác biệt khi tất cả căn nhà đều màu tím. Thế nhưng, duy nhất một trong số ba căn nhà tạo nên sức hút và đáng chú ý nhất là căn nhà màu tím được dựng trên thân cây bằng lăng hoa tím to lớn. Xung quanh căn nhà là rạch nước bao quanh để bạn có thể tự tay chèo xuồng thăm thú. Trông ngôi nhà chẳng khác nào một ốc đảo mini xinh xắn.



Sau vui chơi và lưu lại những bức ảnh đẹp các bạn đã bắt đầu thấy bụng mình đói và muốn ăn thì Alla sẽ lên món Cá Tê Tượng Chiên Xù cuốn bánh tráng, Lẩu Cá Bông Điền Điền..... làm cho bạn cảm thấy vừa no vừa ngon vừa hữu tình sông nước.

Sau buổi trưa ngon miệng bạn có thể nằm võng nghỉ ngơi

14:30 Di chuyển về lại với Sài Gòn hoa lệ. Trên đường về dừng chân mua sắm đặc sản miền tây.

18:30 : Dự kiến sẽ về tới điểm đón ban đầu Team ALLA chia tay gia đình, hẹn sớm gặp lại bạn cùng gia đình trong những chuyến đi hào hứng, thú vị tiếp theo!

BẢNG GIÁ TOUR (VNĐ/KHÁCH)			
Lịch khởi hành	Người lớn 10 tuổi trở lên	Trẻ em (Từ 05 - dưới 10 tuổi)	Em bé (Dưới 05 tuổi)
Tháng 06: 29	1.740.000đ	1.342.000đ	Miễn Phí
Tháng 07: 20 ; 27	1.840.000đ	1.418.000đ	
Tháng 08: 10 ; 24	1.740.000đ	1.342.000đ	
Phụ thu phòng đơn: 300.000 VNĐ/Khách/Trọn tour		NGŨ CHUNG KÈM VỚI NGƯỜI LỚN <i>(Một cặp vợ chồng chỉ đi kèm 01 em bé, em bé thứ 02 phải đóng tiền thành người lớn).</i>	

Giá Vé Bao Gồm:

01 xe 29 chỗ máy lạnh đưa đón tham quan chương trình suốt tuyến

02 bữa ăn sáng món ăn đặc sản miền tây Cần Thơ

03 bữa ăn chính suốt hành trình tour

Vé tham quan các điểm trong chương trình.

Phòng khách sạn 2 sao or 03 sao khu trung tâm Thành Phố Cần Thơ

Bảo hiểm trọn gói 50.000.000đ/vụ/ngày

Giá Tour chưa Bao Gồm :

Chi phí ngoài chương trình

Giá Vé Tour dành cho khách :

+ Trẻ em từ 05 đến dưới 10 tuổi mua 75% vé. Ngủ chung bố mẹ. Có chỗ ngồi trên xe, tiêu chuẩn ăn như người lớn.

+ Trẻ em từ 04 tuổi trở xuống: Không tính vé, gia đình tự lo ăn uống, ngồi trên lòng bố mẹ.

+ Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua 01 vé.

2 người lớn chỉ đi kèm 1 bé Miễn Phí hoặc Trẻ Em , nếu đi cả 2 thì 1 bé tính vé như người lớn.

Phòng 2 vợ chồng không phải Phụ Thu thêm khoản nào 02 khách/phòng (Phòng 03 khách khi lẻ nam/ nữ)

Quà Tặng dành cho Khách mới Cưới

Bố trí thiết kế không gian tuần trăng mật dành cho cặp mới cưới.

- LƯU Ý:

Số lượng khách khởi hành tối thiểu là 13 người, nếu số người khởi hành ít hơn sẽ được điều chỉnh giá cho phù hợp với số lượng thực tế

Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy điều kiện thực tế, nhưng vẫn giữ nguyên số lượng các điểm tham quan.

Khi đăng ký tour, Quý khách vui lòng đọc kỹ chương trình, giá tour, các điều khoản hủy tour, bao gồm và không bao gồm trong chương trình..Trong trường hợp quý khách không trực tiếp đăng ký tour mà do người khác đến đăng ký, quý khách vui lòng tìm hiểu kỹ chương trình từ người đến đăng ký.